

**ỦY BAN NHÂN DÂN TP. BIÊN HÒA
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 528/PGDDĐT-KTr

V/v thực hiện Chương trình số 63-CTr/TU
ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy về công tác
trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2019.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc**

Biên Hòa, ngày 07 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Phòng
Giáo dục và Đào tạo thành phố Biên Hòa.

Thực hiện công văn số 4775/UBND-TTr ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa về việc thực hiện Chương trình số 63-CTr/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Đồng Nai về công tác trọng tâm phòng, chống tham nhũng năm 2019; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 22/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2019 để triển khai, thực hiện tại đơn vị; trong đó gắn với việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, cụ thể như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Hiệu trưởng các trường tiếp tục phổ biến, quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về phòng, chống tham nhũng như: Kế hoạch số 132-KH/BCS ngày 16/06/2017 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quyết định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quyết định số 272-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp; tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa trong công tác PCTN ở đơn vị.

Triển khai nhiều hình thức hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà

nước về PCTN. Duy trì thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền đảm bảo đúng nội dung Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chỉ đạo định hướng, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền phòng chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; về khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; về những vấn đề nhạy cảm, dư luận xã hội quan tâm trong xử lý tham nhũng; gương người tốt, việc tốt, tích cực, dũng cảm đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

2. Thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình hoạt động của đơn vị

Hiệu trưởng các trường tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị theo chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 1706/KH-UBND ngày 15/02/2019 về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố năm 2019; Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 22/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2019; đồng thời phải có tài liệu minh chứng cho việc đã triển khai, thực hiện công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhằm đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng toàn ngành giáo dục thành phố hàng năm.

3. Thực hiện nghiêm các quy định về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Hiệu trưởng các trường tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. Tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý biết và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, như: Phối hợp với cấp ủy tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập của đảng viên thuộc diện kê khai trong sinh hoạt chi bộ; lấy kết quả kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và của từng đơn vị; khi đề xuất bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử,... cần phối hợp với cấp ủy và cơ quan có thẩm quyền thẩm định, xác minh, đánh giá tính chính xác bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ và công khai theo quy

định.

4. Tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Hiệu trưởng các trường tăng cường kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn của đơn vị theo quy định. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên rà soát, tham mưu việc xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm mình để phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực như: thu, chi ngân sách; đấu thầu và mua sắm tài sản công,... Kịp thời tham mưu lãnh đạo điều chuyển, thay thế những cán bộ, công chức, viên chức có dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

II. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Thành ủy, UBND thành phố về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Người đứng đầu đơn vị, trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của UBND thành phố đề ra về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

2. Tăng cường công tác phát hiện tham nhũng

Người đứng đầu đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc chủ động tự phát hiện hành vi tham nhũng trong đơn vị mình; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt).

Thông qua công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư và hoạt động của các đoàn thể, Ban Thanh tra nhân dân, người đứng đầu đơn vị chủ động tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm tại văn bản này, người đứng đầu các đơn vị

tiếp tục rà soát, bổ sung những nội dung còn thiếu để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Văn bản triển khai chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ tại các đơn vị gửi đến Phòng Giáo dục thành phố (qua bộ phận Kiểm tra để theo dõi, tổng hợp).

2. Chế độ thông tin báo cáo

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng và năm về Phòng Giáo dục thành phố (qua bộ phận Kiểm tra để theo dõi, tổng hợp).

Thời kỳ lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 09/KH-PGDĐT ngày 22/02/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng năm 2019.

Đề cương báo cáo: lồng ghép vào báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ (tạo đề mục riêng) được thực hiện theo mẫu quy định tại Văn bản số 2071/UBND-TTr ngày 09/02/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc hướng dẫn thực hiện đề cương báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng (đã gửi về cho các trường).

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo tại văn bản này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTr.

TRƯỞNG PHÒNG

Võ Văn Minh